

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VINH TƯỜNG**

Số: **3148**/UBND-VP
V/v rút kinh nghiệm
việc chuẩn bị số liệu báo cáo

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Vinh Tường, ngày **06** tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Để có cơ sở đánh giá tình hình phát triển KT-XH trong năm (*Quý I, 6 tháng, Quý III và tổng kết năm*) đảm bảo khoa học, chính xác, sát với thực tế của huyện. Ngày 18/01/2018 UBND huyện đã ban hành văn bản số 167/UBND-KHTC về việc chỉ đạo và giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu đánh giá tình hình KT- XH. UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá một cách khách quan, trung thực, khoa học, chính xác, đầy đủ, kịp thời và toàn diện về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan; nhiệm vụ chủ yếu, định hướng và những giải pháp cho năm sau theo ngành, lĩnh vực của đơn vị mình phụ trách. Đặc biệt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình phát triển KT- XH huyện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về số liệu báo cáo liên quan của đơn vị trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng báo cáo đánh giá theo ngành, lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Thủ trưởng một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm một cách sâu sắc đến việc xây dựng báo cáo, còn phó mặc cho chuyên viên và cấp phó thực hiện; nội dung một số báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp, số liệu chưa chính xác, thiếu tính tổng hợp; chưa căn cứ vào mục tiêu Đại hội, mục tiêu Đề án liên quan, mục tiêu phát triển KT- XH hàng năm đề ra, còn phải chỉnh sửa nhiều; thông tin báo cáo chậm, chưa đầy đủ, phải đôn đốc nhiều; việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan còn nhiều hạn chế,...

Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, tăng cường kỷ cương hành chính, thực thi công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng các Báo cáo của UBND huyện, đặc biệt là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH định kỳ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; chủ động tổng hợp, xây dựng, nộp báo cáo theo ngành, lĩnh vực quản lý đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, số liệu khoa học, chính xác, sát thực tế, bám sát mục tiêu Đại hội, mục tiêu Đề án liên quan và mục tiêu phát triển KT- XH hàng năm đề ra và đúng thời gian quy định. Xác định rõ kết quả việc chấp hành, thực hiện chế độ



thông tin, báo cáo là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng công tác của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm trước trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về số liệu và việc lập, gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung, thời hạn và yêu cầu đề ra. Chấp hành nghiêm việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

3. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện về chấp hành quy chế làm việc, việc thực thi công vụ và phối hợp tổng hợp xây dựng báo cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đồng thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- CPVP, CVTH;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thủy

